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3. fundur  Framkvæmdanefnd um uppbyggingu knatthúss á Ásvöllum, þann 5. maí 
2020, kl. 16:15. 
 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Kristinn Andersen, formaður   
Brynjar Þór Gestsson 
Daði Lárusson  
Samúel Guðmundsson 
Jóhann Unnar Sigurðarson  
 
Með starfshópnum starfa: 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi  
Rósa Steingrímsdóttir Sviðstjóri fjármálasviðs    
Magnús Gunnarsson Framkvæmdastjóri Hauka 
 

 
Eftirfarandi var tekið fyrir.  
 

1. Áhrif COVID-19 á fjárhagsstöðu og framkvæmdir Hafnarfjarðarbæjar – 

eftir því sem upplýsingar liggja fyrir. 

Rósa fjármálastjóri fór yfir stöðu, tekjuskerðing sveitarfélags er mikil, verið er að 

leysa fjármálin. 

 

2. Staða skipulagsmála og undirbúningur íbúðabyggðar. 

Sigurður fór yfir stöðuna, athugasemdir komu frá Skipulagsstofnun vegna 

Ástjarnar, Skipulagsdeild bæjarins er að leysa þau mál með Skipulagsstofnun. 

Vonast er eftir því að ekki þurfi að auglýsa deiliskipulagið aftur. 

 

3. Útivöllur/aðstaða – undirbúningur, undirbúningsvinna, jarðvegsvinna. 

Farið var yfir þörf á að útisvæði væri tilbúið, þegar framkvæmdir hefjast við 

Knatthúsið, samþykkt að vinna þetta mál áfram fyrir næsta fund. 
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:15 
 
Næsti fundur verður eftir tvær vikur á Ásvöllum. 


